

THỊ ỦY LA GI
BAN TUYÊN GIÁO

*
Số 36-TTNB/BTG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

La Gi, ngày 27 tháng 7 năm 2023

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2023)

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)!

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF từ ngày 25 - 28/6/2023.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (tháng 6/2008 - 6/2023), trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì cục diện phát triển và đạt nhiều thành quả tích cực mới.

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện:

Một là, trong các cuộc gặp, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị hai Đảng, hai nước, thể hiện thành ý, thiện chí trong việc làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác giữa hai bên, nhất là trên kênh Đảng, trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, việc phát triển quan hệ với Việt Nam là lựa chọn chiến lược của Trung Quốc, Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ lâu dài với Việt Nam.

Hai là, hai bên nhất trí nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đẩy mạnh kết nối giao thông, duy trì giao thương thông suốt, bảo đảm chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng. Phía Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, tăng thêm hạn ngạch cho hàng hóa Việt Nam qua cảnh bằng đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba, mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Ba là, hai bên đạt nhiều nhất trí quan trọng về duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên qua kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, giữa các bộ, ngành, địa phương, nhân dân hai nước. Nhất trí khôi phục các hoạt động giao lưu nhân dân, qua đó tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị của hai Đảng, hai nước.

Cũng trong thời gian này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện:

Thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ nhiều quan điểm, cách tiếp cận, những định hướng, giải pháp hữu hiệu, thiết thực, kịp thời, xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm của Việt Nam, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Thông điệp của Thủ tướng về ba yếu tố nền tảng cho phát triển kinh tế là bảo đảm hòa bình, ổn định, đoàn kết, hợp tác quốc tế, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện, đặc biệt là khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng và phát huy tiềm năng của doanh nghiệp nhỏ và vừa được đánh giá cao và trở thành định hướng thống nhất cao tại Hội nghị WEF.

Thứ hai, sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục góp phần thúc đẩy thực chất quan hệ giữa Việt Nam và WEF. Việc hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 - 2026, tập trung vào những lĩnh vực khả thi như: chuyển đổi xanh, tài chính xanh, chuyển đổi số... đã tạo nền tảng để tăng cường quan hệ hai bên trong giai đoạn mới.

Thứ ba, sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị với nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi cởi mở, thân tình của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu đã góp phần tiếp tục truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu về những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, những mục tiêu và định hướng phát triển của Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nước ngoài hiểu sâu sắc hơn về chủ trương, chính sách, môi trường đầu tư, qua đó tăng cường niềm tin và đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp. Chuyến thăm đã tạo được dấu ấn tốt với chính giới, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế về vai trò, vị thế của Việt Nam, tiềm năng và triển vọng kinh

tế Việt Nam. Những đóng góp thiết thực của Việt Nam tại Hội nghị WEF không chỉ góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - WEF, mà còn tăng cường hơn nữa việc thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với việc củng cố và tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai, qua các đánh giá của cộng đồng chính giới, báo chí quốc tế tiếp tục thông tin, tuyên truyền khẳng định vị thế quốc tế, triển vọng kinh tế của Việt Nam; tăng cường thông tin, quảng bá về môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam.

Thứ ba, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm gây phương hại tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; kiểm soát có hiệu quả trước các thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ XÃ

Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Thị ủy đề nghị đồng chí Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã; Ban Tuyên giáo Thị ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Nghiêm túc tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa chính trị của đợt cao điểm; gắn việc thực hiện cao điểm với triển khai có hiệu quả các kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác đảm bảo ANTT, phòng cháy, chữa cháy. Chủ động thực hiện tốt công tác trực bảo vệ an toàn cơ quan, trụ sở làm việc trong thời gian nghỉ lễ.

2. Đồng chí Phó bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các vụ việc tồn đọng hoặc mới phát sinh, kịp thời tham

muu giải quyết ôn hòa, không để phát sinh “điểm nóng”. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH; chú trọng làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 137/2020/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; đảm bảo TTATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp lễ. Làm tốt công tác quản lý, kiểm soát thị trường đảm bảo giá cả, chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trong dịp lễ, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá.

3. Ban Tuyên giáo Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cách mạng trong quần chúng Nhân dân về tính tự giác, tích cực tham gia hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở, góp phần phòng ngừa, hạn chế các điều kiện làm phát sinh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã xây dựng các tin, bài tuyên truyền, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết phòng ngừa và kịp thời phát hiện, tố giác, phối hợp đấu tranh ngăn chặn; gắn với chủ động thông tin định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Kịp thời đề xuất, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tích cực, xuất sắc trong tham gia phòng, chống, đấu tranh với tội phạm đảm bảo ANTT ở cơ sở.

4. Đảng ủy lực lượng vũ trang thị xã (Công an, Quân sự, Biên phòng) tiếp tục lãnh đạo cơ quan cùng cấp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ yếu trong triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Tăng cường công tác nắm, trao đổi tình hình ANTT, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên về ANCT, TTATXH, bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra hoạt động phá hoại, kích động gây rối... Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh với các loại tội phạm; tổ chức truy quét các loại tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc trong dịp lễ. Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy; gắn với kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Phương án A2 không để xảy ra tập trung đông người biểu tình, gây rối an ninh, gây bạo loạn. Phối hợp tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm, mật phục trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng điểm và các lễ hội diễn ra trong dịp lễ.

5. Các cấp ủy phường, xã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tích cực phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

6. Thời gian thực hiện đợt cao điểm *từ ngày 14/7/2023 đến ngày 15/9/2023*. Giao Đảng ủy Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thị ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Công văn này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

(Trích Công văn số 1404-CV/TU, ngày 17/7/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy)

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY